



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอบทความ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร และกล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้รับอนุญาตกัญชาของกลางที่ไม่มีโลหะหนักและยาฆ่าแมลงเกินกำหนด จะให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ผลิตในเบื้องต้น 5 ตำรับก่อนและจะตามมาจนครบ 16 ตำรับ ส่วนตำรับยาน้ำมันสนันไตรภพซึ่งต้องใช้ช่อดอกสด กำลังขอต้นกัญชาสดที่ป.ส.จับได้ เพื่อผลิตเป็นยาแผนโบราณในราคาที่ไม่แพง ผู้ที่จะซื้อได้คือผู้ป่วย และผู้สั่งยาได้คือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรม โดยต้องมีการติดตามอาการผู้ป่วยและผลข้างเคียงด้วย</p>	
ไทยรัฐ	<p>การบำบัดยาเสพติด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ตามมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยใช้หลักสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพในระบบบำบัดตามมาตรฐานสากล ตั้งเป้าหมายผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 219,275 คน แบ่งเป็น ระบบสมัครใจ 136,725 คน บังคับบำบัด 56,550 คน ต้องโทษ 26,000 คน ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สธ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561- 18 มิ.ย. 2562 ได้นำผู้เสพยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดในรพ.ทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง</p>	-
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ในปีนี้ครบวงรอบการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดเข้มขันมาตรการเดิม เช่น จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ลดการเสียชีวิต ขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ไม่ให้จ่ายยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอ็นเสดในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก และเพิ่มมาตรการให้รพ.ในสังกัดจัดตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด และจัดอบรมแพทย์จบใหม่ในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยเฉพาะ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ อาจมีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว และรักแร้ ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจะมีเลือดออกที่อวัยวะภายในร่างกาย มีโอกาสเกิดภาวะช็อกอาจเสียชีวิตได้ ขอให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง รับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้ ห้ามใช้ยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอ็นเสด หาก 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ขอให้รีบไปพบแพทย์</p>	-
เว็บไซต์เนชั่นทีวี	<p>- เสนอข่าว สสจ.บึงกาฬ เผย มีผู้ป่วยไข้เลือดออกรักษาตัวที่รพ.ต่างใน จ. แล้ว 384 คน เสียชีวิต 3 คน เทียบกับผู้ป่วยในช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่ามีอัตราป่วยสูงกว่า 2.26 เท่า ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี</p> <p>นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิรัฐติ นพ.สสจ.บึงกาฬ ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ผู้นำท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หากบุตรหลานมีอาการตัวร้อน ผิดปกติ โดยเฉพาะเด็กอ้วน ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที</p>	
ไทยโพสต์ มติชน	<p>ตรวจสอบสถานบันเทิงจัดแข่งตี๋มเบียร์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สคร.ที่ 5 ราชบุรี</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า</p>	<p>ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงที่จัดแข่งตี๋มเบียร์จนมีผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องรอผลการชันสูตรเพราะมีโอกาสเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สำลักทำให้ทางเดินหายใจอุดตัน หรือตี๋มแอลกอฮอล์จำนวนมากๆ ในเวลาสั้นๆ ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินกว่าร่างกายทนไหว และต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบการเข้าข่ายกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่</p> <p>นพ.สมาน พุตระกูล ผู้อำนวยการสคร.ที่ 5 ราชบุรี กล่าวว่า จากการประสานงานกับสสจ.เพชรบุรี ทราบว่าน่าจะเกิดจากการสำลักและทำให้หัวใจหยุดเต้น โดยหากตรวจสอบพบเป็นการจัดแข่งตี๋มเบียร์กันเองจะไม่สามารถเอาผิดใครได้ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ร้านจัดขึ้น จะผิดตามมาตรา 30 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากจัดเป็นอีเวนต์ มีสาวเชียร์ ถือเป็นกิจกรรมสื่อสารการตลาด จะเข้าข่ายผิดตามมาตรา 32 เรื่องการโฆษณาสื่อสารการตลาด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้รับร้องเรียนเรื่องกิจกรรมแข่งขันตี๋มเบียร์ตามสถานบันเทิงบ่อยครั้ง และพบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานบริการและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งสธ.ยังขาดความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย หรือสื่อสารต่อสาธารณะว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตราย จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด</p> <p>ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า กรณีนี้ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้ประกอบการที่จัดแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในประเด็นที่สามารถสังเกตเห็นผลได้ว่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตได้ ส่วนในทางแพ่งเป็นการกระทำละเมิดของร้าน ซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย และควรทำให้เป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง</p>	
<p>สวท. มติชน</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 พบอัตราป่วยลดลงมาก แต่ในปี 2559 เริ่มพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 1,908 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งประเทศไทยมีการให้วัคซีนโรคหัดตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี 2527 และในปี 2539 ได้เพิ่มการฉีดวัคซีนโรคหัดเข็มที่สอง ปัจจุบันมีการเก็บตกเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เมื่อเข้าเรียนชั้นป.1 แต่ยังพบเด็กบางกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในปี 2562 กรมฯ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มที่น่าห่วงคือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ที่ได้วัคซีนไม่ครบเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ ความเชื่อด้านศาสนา และปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ ได้ประสานจุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าวัคซีนไม่ขัดกับหลักศาสนาและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ตั้งเป้าให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทย และกลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนปี 2527 โดยต้องไม่เจอผู้ป่วยในอัตรา 1 ต่อล้านคน หรือมีผู้ป่วยประมาณ 66-67 คน</p>	-
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p>สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ กทม. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค. 2562 ขยายการตรวจคัดกรอง 5 ช่วงวัย ได้แก่ 9 เดือน, 18 เดือน, 30 เดือน, 42 เดือน และ 60 เดือน โดยนำเครื่องมือ DSPM มาใช้ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ตามช่วงวัย รวมถึงส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที ทั้งนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ทาง QR code หรือ application khunlook</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร	-เสนอบทความในปี 2562 กรมอนามัย ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.มหาดไทย กทม. กรมแพทยทหารบก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สปสช. จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค. 2562 โดยขยายการคัดกรองเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน เน้นพัฒนาการ 5 ด้าน คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (การเคลื่อนไหวและทรงตัว) ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (การใช้มือ) การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา (การพูด) และการช่วยเหลือตนเองและสังคม	
กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	โรงงานผลิตยาโรคมะเร็ง อภ. -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับองค์การเภสัชกรรม ว่า ขณะนี้ ปตท.มีแผนจะก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งโดยลงทุนก่อสร้างโรงงานเอง 100% แล้วให้อภ.ทำสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเอื้อให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยลดข้อจำกัดทางการเงินของอภ. แต่ต้องรอการตัดสินใจจากอภ.ว่าจะให้ปตท.ก่อสร้างเมื่อใด คาดว่าจะมีความชัดเจนในปีนี้	-
ข่าวสด	ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 และประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ตรวจด้วยตนเองต้องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายกับ ออย. โดยกรมฯ เป็นหน่วยงานประเมินและตรวจสอบคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน ซึ่งได้เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจแล้ว และปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดได้รับใบอนุญาต แต่พบการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผิดกฎหมาย ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของกรมฯ และออย.	-
สยามรัฐ	วัณโรค -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคเกิดได้ทุกอวัยวะของร่างกาย โดยร้อยละ 80 เกิดที่ปอด ติดต่อจากคนสูดผ่านทางอากาศ อาการสำคัญคือ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ หรือไอมีเลือดปน อาการอื่นๆ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกมากตอนกลางคืน เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ หากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปตรวจที่รพ. ส่วนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ทำงานในสถานที่ที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ. ควรตรวจร่างกายทุกปีโดยเอกซเรย์ปอด และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด ที่แออัดหรือปิดอับ	-
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ mcot.net	โรคเบาหวานในเด็ก -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคเบาหวานพบผู้ป่วย 3-4 ราย ใน 1 แสนคน สาเหตุหลักเกิดจากร่างกายไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนได้ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณใกล้ต่อมใต้สมอง และไตผิดปกติแต่กำเนิด อาการของโรค คือ ปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะครั้งละมากๆ ปัสสาวะมักไม่มีสีหรือกลิ่น ผู้ป่วยจะกระหายน้ำบ่อย หากดื่มน้ำทดแทนไม่เพียงพอ อาจเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรง ทำให้ซึม ไม่รู้สึกตัว และช็อก หรือหมดสติ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ถ้าร่างกายต้องสูญเสียน้ำมากต้องดื่มน้ำทดแทนให้มาก หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดต้องรับประทานยาฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิต	-
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข	โรคจากความอ้วน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคจากความอ้วน เป็นอาการผิดปกติที่เกิดกับนิ้วมือ มือและแขน หรือจากการสัมผัสความเย็น อาชีพเสี่ยง ได้แก่ คนที่ต้อง	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สุขภาพ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	ใช้เครื่องมือที่มีความลื่นสะเทือน เช่น เจาะถนน เจาะหิน ตอกหมุด ชัดพื้น เป็นต้น คนที่ต้องทำงานในห้องเย็น โรงงานผลิตน้ำแข็ง อาการประกอบด้วย การเสียวแปลบ ชา และชืดขาวของนิ้วมือ เสียความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ และอาจมีอาการปวด การรับความรู้สึกร้อน-เย็น ลดลง สามารถป้องกันได้โดย 1.เลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันการลื่นสะเทือน 2.ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 3.ใช้ถุงมือป้องกันการลื่นสะเทือน 4.มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 5.รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณมือ และ 6.งดการสูบบุหรี่	
มติชน	โรคติดต่อทางน้ำลาย -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์ที่ให้ออมปีโป้ส่งต่อปากต่อปากให้คนสุดท้ายกินจนเกิดการติดเชื้ออีกเสบว่า เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยง เพราะปากเป็นช่องทางการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และโรคหลายชนิดอยู่ในน้ำลาย โพรงจมูก ลำคอ ได้แก่ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หรือเชื้อจากแผลบริเวณริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม หรือโรคเหงือกและฟันอักเสบ การติดโรคทางน้ำลายขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงของเชื้อ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะมีโอกาสติดเชื้อสูง หรือผู้รับเชื้อมีแผลในปาก มีเชื้อราในปาก เหงือกอักเสบ ก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม ไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งยังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในน้ำลายอื่น ๆ	-
เพจรู้ทันภัย เครื่องสำอาง อาหาร และยา	อาหารเสริมผิด กม. -โพสต์ข่าว ปคบ. ร่วมกับ อย. ตรวจยึด อาหารเสริมใส่สารไซบูทรามิน หลังได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ dose binils แล้วมีอาการใจสั่น หน้ามืด คล้ายกับได้รับสารไซบูทรามิน ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นพบว่ามีสารไซบูทรามินเป็นส่วนประกอบ จึงนำหมายค้นศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจค้นแหล่งจำหน่ายยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ dose binils จำนวนหนึ่ง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	-
ไทยรัฐ	งดเหล้าเข้าพรรษา -เสนอข่าว มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ เพลง-กัญญ์ลภัส คงแจ่ม ดารานักแสดงช่อง 8 เป็นพิธีเซ่นเตอรวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ภายใต้สโลแกน “รักชีวิต อย่าติดสุรา”	-
เดลินิวส์	โรคซิคุนคุนยา -เสนอข่าว นายสมเดช สายสุด สสอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์โรคซิคุนคุนยาใน อ.ฝาง ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วย แต่ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามแนวทาง 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคซิคุนคุนยา	-
เดลินิวส์	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.จิณณพิภักตร์ ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่า จ.นครพนม เน้นการควบคุมไม่ให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่พบผู้ป่วยโดยใช้มาตรการ 3-3-1 คือ เมื่อพบผู้ป่วยให้รายงานหน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง, ให้อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนของผู้ป่วยภายใน 1 ชั่วโมง และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคและพ่นเคมีภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงจรแพร่ระบาด ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ	-